



ที่ สธ ๐๓๑๒ / นว ๖๑

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
๒๖๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๖

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๕ วัน)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครอบรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๕ วัน) โดยมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตะวันนา เนื่องด้วยสภาการพยาบาล ได้กำหนดให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในการฉีดยาเคมีบำบัด จะต้องผ่านหลักสูตร “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑๐ วัน)” ซึ่งผ่านการรับรองโดยสภาการพยาบาล แต่เนื่องจากเทคโนโลยีในการรักษาได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา บุคลากรทางการพยาบาล จึงจำเป็นต้องฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพการดูแลให้ก้าวทันการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขามะเร็งขึ้น ส่งผลให้สถานบริการสาธารณสุขในระดับ ๓ ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการให้ยาเคมีบำบัดอย่างง่ายได้ สถานบริการจึงจำเป็นต้องพัฒนาพยาบาลให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงขอเชิญพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานของท่านที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑๐ วัน) ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง โรงพยาบาลละ ๑-๒ คน ฟรีค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.nci.go.th และส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ ต่อ ๒๖๐๕ หรือ E-Mail : nursetraining.nci@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรวิทย์ อิมสำราญ)

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ ต่อ ๒๖๐๕ E-Mail : nursetraining.nci@gmail.com